

3.เรื่อง	การตรวจสอบปัญหากลิ่นเหม็น จากการประกอบกิจการเคาะ ฟันสี รถยนต์
ประเด็นร้องเรียน	เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เดือดร้อนจากปัญหากลิ่นเหม็นจากทินเนอร์ ผุ่นสี และผุ่นละออง จากการประกอบกิจการเคาะ ฟันสีรถยนต์ ของผู้ประกอบการแคร์ ซึ่งอยู่ที่ 17/57 ม.10 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
การดำเนินงาน	- ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขารูปช้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555
ผลการดำเนินงาน	<p>- จากการตรวจสอบพบว่า อยู่ดังกล่าวมีลูกจ้าง 2 คน เครื่องจักรประมาณ 3.5 แรงม้า จึงไม่เข้าข่ายโรงงานอุตสาหกรรม แต่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งเทศบาลเมืองเขารูปช้างได้ออกใบอนุญาตแล้ว ภายในอุ้มมีห้องสำหรับฟันสีรถยนต์ 1 ห้อง พื้นที่ประมาณ 24 ตารางเมตร ภายในห้องมีพัดลมระบายอากาศซึ่งมีกรอบหุ้มด้วยวัสดุกรองใยสังเคราะห์สำหรับกรองผุ่นละออง ติดตั้งบริเวณด้านหลัง 1 เครื่อง ซึ่งการติดตั้งวัสดุกรองเป็นเพียงการติดชั่วคราวโดยใช้กระดาษกาวย่น ส่วนด้านหน้าห้องมีช่องสำหรับระบายอากาศ 4 ช่อง ด้านข้าง 1 ช่อง แต่ละช่องติดตั้งวัสดุกรอง โดยเจ้าของแจ้งว่าจะเปลี่ยนวัสดุกรองทุกครั้งหลังจากฟันสีรถแต่ละคันเสร็จ และขณะทำการตรวจสอบไม่มีการเคาะฟันสี จึงไม่พบปัญหากลิ่นเหม็น</p> <p>- จากการสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง แจ้งว่าได้เข้าตรวจสอบอยู่ดังกล่าวเมื่อปี 2550 เนื่องจากมีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น และผุ่นละออง และได้แนะนำให้ทำห้องสำหรับฟันสี แต่ยังมีปัญหาเรื่องเรียนอีก ในปี 2554 จึงได้แนะนำให้ปรับปรุงห้องฟันสี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมทั้งกำชับให้ดำเนินการฟันสีเฉพาะในห้องฟันสีเท่านั้น</p>
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา	เทศบาลเมืองเขารูปช้างได้แนะนำให้เจ้าของอยู่จัดทำแผนการปรับปรุงห้องฟันสีให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยแบ่งเป็นช่วงระยะเวลาในการออกแบบและจัดหาช่าง และช่วงเวลาในการปรับปรุงห้องจนแล้วเสร็จ จัดส่งให้เทศบาลฯ ภายใน 7 วัน จากนั้นเทศบาลฯ จะออกคำสั่งตามอำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เจ้าของดำเนินการตามแผนฯ สำหรับแนวทางการติดตามผลการปรับปรุงเทศบาลฯ และ สสภ.16 จะร่วมกันติดตามต่อไป และในระหว่างที่เจ้าของอยู่ทำแผนเพื่อทำการปรับปรุงห้องฟันสี เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้เจ้าของอยู่ดำเนินการฟันสีเฉพาะในห้องฟันเท่านั้น รวมทั้งหมั่นเปลี่ยนวัสดุกรองให้บ่อยขึ้น